



ประกาศจังหวัดพิจิตร

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างเหมา
นักการตลาดรุ่นใหม่ (OTOP) (สอบสัมภาษณ์)

.....

ตามที่ จังหวัดพิจิตร ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างเหมานักการตลาดรุ่นใหม่ (OTOP) เพื่อปฏิบัติงานสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิจิตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๓ อัตรา โดยกำหนดดำเนินการรับสมัครตั้งแต่วันที่ ๑ -๗ เมษายน ๒๕๖๔ นั้น

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิจิตร ได้ดำเนินการตามขั้นตอนการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นนักการตลาดรุ่นใหม่ (OTOP) เรียบร้อยแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคล (โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์) และกำหนด วัน เวลา สถานที่ และข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกฯ ดังนี้

๑. บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นนักการตลาดรุ่นใหม่ (OTOP) จำนวน ๓ ราย ตามบัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้ (ผนวก ก)

๒. สอบคัดเลือกโดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ ในวันพฤหัสบดีที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิจิตร ศาลากลางจังหวัดพิจิตร (หลังใหม่) ชั้น ๑ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป

๓. ให้ผู้เข้ารับการสอบคัดเลือกฯ มารายงานตัว ในวันพฤหัสบดีที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๔ ในเวลา ๐๙.๐๐ - ๐๙.๓๐ น. ณ สถานที่สอบคัดเลือก

๔. ข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกกำหนดให้ผู้เข้ารับการสอบถือปฏิบัติ ดังนี้

๔.๑ การแต่งกายให้ผู้เข้าสอบแต่งกายในชุดสุภาพตามประเพณีนิยม (ห้ามสวมเสื้อแขนกุดหรือเสื้อไม่มีแขน หรือสายเดี่ยว กางเกงขาสั้น รองเท้าแตะพองน้ำ) ยกเว้นสุภาพสตรีที่นับถือศาสนาอิสลามอนุญาตให้สวมเสื้อแขนยาวสีขาว สีดำ หรือสีเทา และผ้าคลุมศีรษะ (ฮิญาบ) สีขาวหรือสีดำ ไม่มีลวดลาย โดยใช้เข็มกลัดที่ไม่มีเครื่องประดับติดไว้ด้านหลัง

๔.๒ หลักฐานที่ใช้แสดงตน คือ บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้และยังไม่หมดอายุ ซึ่งมีรูปถ่ายและมีเลขประจำตัวประชาชน ๑๓ หลัก ระบุชัดเจน มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่รับรายงานตัวเข้ารับการสอบ

หากผู้ใดไม่มารายงานตัวเพื่อเข้ารับการสอบคัดเลือก (โดยวิธีสอบสัมภาษณ์) ตามวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนดไว้ในประกาศนี้ หรือหากได้ตรวจสอบภายหลังว่าผู้สมัครเข้ารับการสอบคัดเลือกรายใดที่ได้รับการประกาศชื่อเป็นผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก (โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์) แต่ขาดคุณสมบัติตามประกาศข้างต้น จะถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติทั้งกรณีก่อนและหลังการสอบ

จังหวัดพิจิตร จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างเหมาพนักงานการตลาดรุ่นใหม่ (OTOP) ให้ทราบภายในวันศุกร์ที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๔ ทางเว็บไซต์สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิจิตร <http://phichit.cdd.go.th/> หัวข้อ “การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างเหมาพนักงานการตลาดรุ่นใหม่ (OTOP)”

ประกาศ ณ วันที่ ๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔



(นายพงศ์ศักดิ์ สอาดบุญเรือง)
พัฒนาการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นนักการตลาดรุ่นใหม่ (OTOP)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

หน่วยคัดเลือก สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิจิตร

(แนบท้ายประกาศจังหวัดพิจิตร ลงวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๔)

ลำดับ	เลขประจำตัวสอบ	ชื่อ - สกุล	หมายเหตุ
๑	๐๑	นางสาวนันทพร บัวทอง	รายงานตัวเวลา
๒	๐๒	นางสาวพิมพ์ผกา พุกอ่อน	๐๙.๐๐ - ๐๙.๓๐ น.
๓	๐๓	นางสาวลลิตา พันสด	เริ่มเข้ารับการสอบฯ
			เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป